

ยัน6ศม.ยังอยู่พรรคร่วมฝ่ายค้าน มิ่งขวัญเมินรบ.

โทรเคลียร์แกนนำ7พรรค
สส.แย้งดีลเศรษฐกิจใหม่
สภาลุยยุติกมธ.แก้รธน.
เพื่อไทยแถลงผลงาน6ด.
'สนธิรัตน์-หน้อย'ขอแต้ม
ลุยขอนแก่นช่วยลูกพรรค

'เพื่อไทย'เตรียมแถลงผลงานพรรครอบ 6 เดือน ให้
สังคมเปรียบเทียบรัฐบาล ฝ่ายค้านลุยยุติตั้ง กมธ.
ศึกษาแก้ รธน. 11 ธ.ค.นี้ เตรียมถกพรรค ศม.เป็น
แนวร่วมต่อหรือไม่ (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

มิ่งขวัญ

'สนธิรัตน์'ปลุกขอนแก่นภาพปชร.
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ จ.ขอนแก่น นาย

6 เดือนกับนายกฯประยุทธ์

ร้อยละ 8.92

ทำงานใน
ตำแหน่งนายกฯ
ได้ดีมาก

ร้อยละ 25.98

ทำงานใน
ตำแหน่งนายกฯ
ได้ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 30.13

ทำงานใน
ตำแหน่งนายกฯ
ได้ค่อนข้างดี

ร้อยละ 33.72

ทำงานใน
ตำแหน่งนายกฯ
ได้ไม่ดีเลย



เหตุผล : การบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่คืบหน้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ บริหารประเทศไม่ดี
ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร
ยังไม่โปร่งใสพอ ไม่มีความเป็นธรรม และช่วยเหลือ
แต่พวกของตัวเอง

ที่มา : นิด้าโพล

การทำงาน 6 เดือนของนายกฯ ด้านต่างๆ

ด้านอุดมการณ์การทำงาน

ร้อยละ 47.73 มีอุดมการณ์ และความตั้งใจ
ทำงานเพื่อชาติและประชาชน

ด้านความกล้าตัดสินใจ

ร้อยละ 48.12 มีความกล้าตัดสินใจ ในประเด็น
การเมืองและการบริหารที่สำคัญ

ด้านบุคลิกภาพผู้นำ

ร้อยละ 62.36 มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร

ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน
แก้ไขปัญหของประเทศไทย

ร้อยละ 61.19 ไม่มีประสิทธิภาพ

ด้านความโปร่งใส

ร้อยละ 51.49 การทำงานไม่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบไม่ได้

กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(09.12.19)

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15247

หน้า: 1 (ขวา), 10

Col.Inch: 204.64

Ad Value: 317,192

PRValue (x3): 951,576

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยัน6ศม.ยังอยู่พรรคร่วมฝ่ายค้านฝั่งขวัญเมินรบ.

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น ในวันที่ 22 ธันวาคม ว่า รัฐบาลที่ได้ทำงานต่อเนื่องจะมีความสำคัญที่สุด ตอนนีรัฐบาลได้เข้ามาก็ต้องเจอปัญหาเดียวกันคือ สงครามการค้า ที่ช่วงเวลานี้มีแต่การต่อสู้กันไปหมด สิ่งสำคัญที่สุดในการแก้ปัญหาคือความต่อเนื่องของรัฐบาล เพื่อให้ได้ทำตามสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ สิ่งที่ทำค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพราะถ้ารัฐบาลไม่ต่อเนื่อง มีรัฐบาลใหม่มาก็จะเริ่มทำเรื่องใหม่ทั้งหมด จึงขอบอกกับชาว อ.มัญจาคีรี ว่าการเลือกตั้งเขต 7 ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือก ส.ส. แต่พี่น้องประชาชนกำลังเลือกตั้งเพื่อช่วยรัฐบาลเพิ่มเสียงในสภา

“ขอบคุณ ส.ส.ทั้ง 4 คน ของพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) ที่ลงมติดสนับสนุนแนวทางของรัฐบาลพรรค พปชร. แสดงให้เห็นการโหวตกันว่าต้องการเห็นประเทศเดินหน้าถือเป็นแนวทางการเมืองที่สำคัญในสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน” นายสนธิรัตน์กล่าว

‘บิ๊กตุ๋’ยังไม่ส่งคนเจรจากับ‘ศม.’

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะกรรมการบริหารพรรค พปชร. กล่าวถึงการเทียบเชิญพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) ร่วมรัฐบาล ภายหลังจากนายมนูญ ลีวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรค ศม. ระบุว่ารอผู้ใหญ่ของรัฐบาลชวนไปร่วมงาน และเข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันไปถึงเรื่องนั้น เพียงแต่พูดคุยกันให้เข้ามาช่วยแสดงตนเพื่อรักษาองค์ประชุม และโหวตสนับสนุนให้ มองว่าทางพรรค ศม.มีจุดยืนและหลักการการทำงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งจะสนับสนุนงานในสภาผู้แทนราษฎรให้เดินหน้า ขออย่าว่าไม่ได้มีการเสนออะไรเป็นการแลกเปลี่ยนถึงขั้นเสนอตำแหน่งต่างๆ และนายกรัฐมนตรียังไม่ได้มีการเสนออะไรเข้ามาดูแลเจรจา ดังนั้นเรื่องนี้ระดับผู้ใหญ่อายุจะต้องพูดคุยกัน ทั้งในเรื่องของความเหมาะสมและการทำงานร่วมกัน

นักถกวิปรบ.ต้นกมธ.ศึกษารธน.

นายพุทธิพงษ์ยังกล่าวถึงการประสานงานระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับนายเทวัญ ลิปตพัลลภ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะกรรมาการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) ว่า ในขณะนี้การประสานงานระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อยดี ไม่น่าจะติดขัดปัญหาใด เช่นเดียวกับการประชุมสภาซึ่งจะมีการพิจารณาญัตติตัว เรื่อง ให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 คาดเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย เพราะตอนนี้พยายามพูดคุยให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อปรับความเข้าใจระหว่างกัน โดยเฉพาะผู้นำพรรคร่วมรัฐบาลที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และติดต่อประสานงานกันตลอด ในวันที่ 9 ธันวาคม จะมีการประชุมวิปรัฐบาลต้องพูดคุยกันอีกครั้งในเรื่องต่างๆ โดยภาพรวมยืนยันยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีการทำงานร่วมกันดีขึ้น และความเข้าใจกันมากขึ้น ส่วนการพิจารณารายชื่อตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ. จะมีการพูดคุยกันที่ประชุมวิป เพราะหากจะเสนอให้ตั้ง กมธ. จะต้องมีการเสนอรายชื่อเข้าไปพร้อมกันด้วย ส่วนตัวประธาน กมธ. ยืนยันตกลงกันได้ ไม่มีปัญหา และคิดว่าผู้ที่นั่งตำแหน่งดังกล่าวก็จะต้องมาจากพรรค พปชร.

‘ส.ส.แอ้ง’รับดีล4ศม.โหวตสวน

นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี พรรค พปชร.และประธาน ส.ส.พรรค เปิดเผยถึงการเทียบเชิญพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) ร่วมรัฐบาลว่า ตนเป็นผู้ประสานให้ ศม.ช่วยเข้ามาแสดงตนรักษาองค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะเพื่อน และพี่น้อง เข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งการเมืองต้องเล่นกันให้รู้หน้าที่ไม่เช่นนั้นประชาชนจะตราหน้าเอา ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเข้ามาช่วยกันทำหน้าที่เข้ามาเป็นองค์ประชุม ส่วนจะโหวตอย่างไรก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคล ไม่ได้ไปบังคับหรือมีข้อแลกเปลี่ยน แต่เราพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความเข้าใจ ย้อนถามว่าถ้าไม่เดินหน้าสภาต่อ ประชาชนจะไม่เอือมระอาหรืออย่างไร เพราะสภากลมมาแล้วถึง 2 ครั้ง ยอมรับวันนั้นเสียงฝ่ายรัฐบาลหายไปหลายเสียง มีทั้งคนป่วยโหวตไม่ได้ ส.ส.โดนแจกใบเหลือง นายสุชาติ ต้นเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา ก็ออกเสียงไม่ได้ เพราะนั่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และขึ้นไปนั่งเป็นประธานสภา ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เองตอนนั้นก็ยืนยันโหวตสวน จึงต้องไปนั่งพูดคุยกับฝ่ายค้าน ซึ่งฝ่ายค้านจะโหวตก็เอาดีที่เป็นสิทธิของเขา ส่วนที่

ฝ่ายค้านระบุว่าทางพรรค พปชร.ได้ลื้อบี่ฝ่ายค้าน โดยเสนอเงินเป็นตัวเลข 8 หลักนั้นว่า ไม่จริง เพราะเป็นคนประสานงานด้วยตนเอง เปิดใจคุยในฐานะเพื่อนและพี่น้องกัน ให้เพื่อนเข้ามาทำหน้าที่ให้ครบองค์ประชุมเท่านั้น และไม่ได้ออให้เข้ามาโหวตให้ด้วยซ้ำ

“ส่วนถึงขั้นจะเชิญมาร่วมรัฐบาลหรือไม่เป็นเรื่องที่หัวหน้าและเลขาธิการพรรค พปชร. ต้องเข้าไปพูดคุยและตัดสินใจทางการเมือง แต่ในส่วนความสัมพันธ์ ผมเชื่อความสัมพันธ์ให้หมดแล้ว แต่ยืนยันว่าข้อแลกเปลี่ยน ผมไม่ได้ไปเสนอตำแหน่งรัฐมนตรีให้ ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่ทางพรรคเศรษฐกิจใหม่ยินดีมาร่วมรัฐบาลด้วย” นายสุชาติกล่าว

‘ปช.วิปฯ’เชื่อดังกมธ.รธน.ไร้ปัญหา

นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 11 ธันวาคม จะมีการพิจารณาญัตติตัว เรื่อง ให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 ว่า คาดว่าจะไปในทิศทางเดียวกัน การอภิปรายและการโหวตตั้ง กมธ.จะเป็นไปโดยไร้ปัญหา แต่การอภิปรายคงไม่จบภายในวันเดียว ซึ่งเฉพาะคนที่เสนอ โดยนายปิยนุตร์ แสงนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ก็หมดเวลาแล้ว ยังไม่ทันถึงคิวผู้อภิปราย โดยทางฝ่ายรัฐบาล พรรค พปชร.มีผู้อภิปรายราว 8-9 คน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 5-6 คน อย่างไรก็ตาม ญัตติดังกล่าวจะเปิดให้มีการอภิปรายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล พยายามทำหน้าที่ในฐานะประธานวิปรัฐบาลอย่างเต็มที่ ประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงมีหน้าที่ทำให้งานในส่วนของสภา ที่เกี่ยวกับรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่ในการรักษาองค์ประชุม หรือมาตรการดำเนินการกับผู้โหวตสวนมติวิปรัฐบาล เรื่องนี้เป็นเรื่องของพรรคร่วมที่จะต้องไปพูดคุยกันเอง อย่างไรก็ตาม ก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยในที่ประชุมวิปรัฐบาล ในวันที่ 9 ธันวาคม รวมถึงการพูดคุยเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลให้ดำรงในตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ. และตัวประธาน กมธ.ด้วย

เทพไท้อ่างอุดมการณ์ไม่กลัวสอบ

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค ปชป. กล่าวถึงกรณีที่นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ปชป. มอบให้เลขาธิการพรรค เป็นผู้พิจารณากรณี 4 ส.ส.ของพรรคลงมติให้สนับสนุนการตั้งคณะกรรมการการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาผลกระทบการใช้มาตรา 44 ว่า ถ้าพรรคจะสอบก็ยินดี และพร้อมไปชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่ได้กังวลอะไร เพราะเรื่องทั้งหมดได้พูดในที่ประชุม ส.ส.พรรคไปหมดแล้วว่าได้ตัดสินใจบนพื้นฐานอุดมการณ์ของ

พรรค ปชป.เป็นที่ตั้ง และได้ลงมติเพราะเป็นมติของพรรค ปชป.ที่มี ส.ส.ของพรรคเป็นผู้เสนอ และได้อภิปรายแสดงจุดยืนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างชัดเจนแล้ว

ยกกฎ3ข้อสัญญาพร้อม'เรือเหล็ก'

นายเทพไทกล่าวด้วยว่า เงื่อนไขของพรรค ปชป.ในการเข้าร่วมรัฐบาล 3 ข้อ ตนได้สนับสนุนและติดตามการทำงานของรัฐบาลมาโดยตลอดเช่นข้อ 1.เรื่องนโยบายประกันรายได้เกษตรกร รัฐบาลได้ทำสำเร็จแล้ว ซึ่งได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและนโยบายประชาธิปัตย์อย่างชัดเจน ข้อ 2 เรื่องการตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเข้าวาระการประชุมสภาในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ เบื้องต้นถือว่าเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของพรรคแล้ว ส่วนข้อ 3 เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องตรวจสอบและรอฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนว่ามีใบเสร็จ พยานหลักฐาน หรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ารัฐมนตรีคนใดมีการทุจริตประพฤติมิชอบบ้างหรือไม่ ซึ่งจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาในที่ประชุม ส.ส.พรรค ก่อนจะลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีผู้นั้นหรือไม่ ทั้งนี้มีความเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลชุดนี้ได้บริหารราชการแผ่นดินตามเงื่อนไขการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรค ปชป.ครบทั้ง 3 ข้อ ส.ส.ของพรรคทุกคนก็พร้อมที่จะลงมติและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จนครบวาระอย่างแน่นอน

'สุทิน'อัด'เจตน'ปกป้องรบ.

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณี นพ.เจตน ศิริอนานนท์

ส.ว.ระบุ 6 เดือนที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่เคยทำอะไรให้ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จ้องล้มรัฐบาลและแก้รัฐธรรมนูญว่า ส.ว.คนนี้ไม่เข้าใจโครงสร้างการเมือง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ไม่ติดตามการทำงานของสภา ไม่ดูแลตัวเองและไม่เข้าใจบริบทโลก แต่มุ่งปกป้องรัฐบาลเพื่อตอบสนองบุญคุณอย่างไม่รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากของประชาชน ฝ่ายค้านมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ เสนอแนะรัฐบาลให้ทำงานสนองประโยชน์ประชาชน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝ่ายค้านทำได้ทางอ้อมโดยผ่านกลไกสภาเท่านั้น แต่หน้าที่โดยตรงเป็นของรัฐบาลซึ่งมีกฎหมาย ชำระราชการและงบประมาณเป็นเครื่องมือ แต่ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่นี้ การหาหรือเสนอแนะ ตั้งกระทู้รวมทั้งเสนอญัตติต่างๆ เช่น ญัตติตั้งคณะกรรมการการ (กมธ.) ศึกษาแนวทางแก้ไขสินค้าราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ญัตติศึกษาแนวทางราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ญัตติศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นข่าวโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ญัตติเหล่านี้ศึกษาเสร็จแล้วและได้เสนอรัฐบาลไปแล้วนอกจากนี้การป้องปรามการทุจริตฝ่ายค้านได้เสนอ ญัตติศึกษาผลกระทบและแนวทางการบริหารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ญัตติศึกษาทบทวนการทำสัญญาโครงการสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน การต่อสัญญาทางด่วนและรถไฟฟ้าอีกหลายสายซึ่งใกล้แล้วแต่ล่าช้าและเอื้อทุนใหญ่ทั้งสิ้น ปัญหาเรื่องการศึกษา ศาสนา ยาเสพติด ฝ่ายค้านเสนอทางแก้ตลอด ซึ่ง ส.ว.ท่านนี้คงไม่ทราบ

เล็งแกลงฆ่าแผลง6เดือน

นายสุทินกล่าวว่า ตั้งใจจะเปิดแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนในเร็วนี้ แม้รัฐธรรมนูญจะไม่กำหนดให้ต้องแถลง แต่จะแถลงด้วยจิตสำนึกของการรับใช้และรายงานประชาชน สังคมจะได้เปรียบเทียบว่าใครทำประโยชน์ให้ประชาชนมากกว่ากัน ซึ่งเรื่องนี้เชื่อว่าไม่อยู่ในสำนึกของ ส.ว. อยากฝากไปถึง ส.ว.คนนี้ว่า ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งและกระบวนการได้มาที่ไร้มาตรฐานคือภาพลักษณ์ของประเทศและการหลบลี้หนีตาปกป้องรัฐบาลโดยไม่แยกแยะถูก ผิด จะทำให้ความศรัทธาเชื่อมั่นในรัฐบาลลดลงในสายตาโลก ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อขจัดภาพ

อัปลักษณะเหล่านี้จึงจำเป็น ฝ่ายค้านถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำและทำควบคู่ไปกับภารกิจอื่นตามบทบาทหน้าที่

วิปค้านลุยยุติตรณ.11ธ.ค.

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่า วันที่ 11 ธันวาคมญัตติตั้งคณะ กมธ.วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่ที่ประชุมได้ เบื้องต้นยังไม่ได้คุยกันเรื่องเวลา แต่ก็คงจะปล่อยให้สมาชิกได้อภิปรายก็ตามสมควร ซึ่งขณะนี้แต่ละพรรคยังไม่ได้ส่งชื่อผู้ที่จะอภิปรายมาที่วิป ทั้งนี้ คิดว่าไม่อภิปรายกันวันเดียวจบอย่างแน่นอน แต่คิดว่าถ้าวันพุธเช้าได้ วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม น่าจะจบได้ คาดว่าประธาน กมธ. จะเป็นคนของฟากรัฐบาล เนื่องจากเสียงเขามากกว่า แต่จะมาจากพรรคใดเป็นเรื่องที่เขาต้องไปตกลงกันเอง อย่างไรก็ตาม เท่าที่เราคุยกันตามมารยาทแล้วปกติญัตติใครก็ควรให้คนนั้นเป็นประธาน กมธ. แต่คิดว่าคงไม่ได้หรอก น่าจะเป็นไปตามเสียง

'มิ่งขวัญ'ยกหูเคลียร์รุ่น6ส.ส.

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา แกนนำ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พรรคประชาธิปัตย์ (ปช.) พรรคเสรีรวมไทย (สร.) พรรคเพื่อชาติ (พช.) พรรคพลังประชาชนไทย (พปช.) รวมทั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม.) ได้นัดพบปะพูดคุยกันถึงท่าทีและการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคการเมืองฟากฝ่ายค้านกับพรรค ศม. เบื้องต้น วงประชุมได้มอบหมายให้ตัวแทนของพรรค พท. พรรค อนค. และพรรค ปช.ไปพูดคุยเพื่อหาข้อยุติที่ชัดเจนกับทางพรรค ศม. ว่าจะยังเดินหน้าร่วมกันในนาม 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านต่อ หรือจะดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ซึ่ง 7 พรรคการเมืองจะมีกิจกรรมร่วมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าท่าทีของนายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตหัวหน้าพรรค ศม. ในฐานะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดูไม่โอเคกับการที่สมาชิกพรรคนั้นเป็นองค์ประชุมให้รัฐบาลเท่าใดนัก แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป ซึ่งสมาชิกที่เป็น ส.ส.ของพรรค ศม. ก็โยนการตัดสินใจว่าพรรคจะเอาอย่างไรให้นายมิ่งขวัญ

เป็นผู้ให้ความชัดเจน โดยล่าสุด วันที่ 9 ธันวาคม นี้ ได้นัดประชุมที่พรรคเพื่อไทย เวลา 10.00 น. เพื่อหารือทิศทางการทำงานในสัปดาห์นี้ที่ผู้จัดตั้งคณะ กมธ.วิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะเข้าสู่ที่ประชุมสภาว่าแต่ละพรรคจะดำเนินการอย่างไร รวมทั้งจะได้พบและพูดคุยกับพรรค ศม.ถึงข่าวรัฐบาลเจรจาตั้ง ส.ส.พรรค ศม.ไปร่วมรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาเสียงปริ่มน้ำ และจะมีการสอบถามเรื่อง 10 ส.ส.พรรคฝ่ายค้านที่โหวตสวนมติวิปรัฐบาล ร่วมองค์ประชุมเพื่อให้องค์ประชุมครบและนับคะแนนคัดค้านการตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศ และคำสั่ง ศสช. และการใช้อำนาจหัวหน้า ศสช.ตามมาตรา 44 โดยจะมีการแถลงข่าวเวลา 12.00 น.

แหล่งข่าวระดับแกนนำ 7 พรรคฝ่ายค้าน กล่าวถึงข่าวการตั้งพรรค ศม.ไปร่วมรัฐบาลว่า นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ และนายนิยม วิวรรธณดิษฐกุล พรรค ศม. ได้โทรมายืนยันต่อผู้ใหญ่พรรคฝ่ายค้านหลายคนว่า 6 ส.ส.พรรค ศม.จะทำงานร่วมกับพรรคฝ่ายค้านต่อไป และปฏิเสธการไปร่วมรัฐบาล โดยมุ่งมั่นจะทำงานร่วมกันและต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ อย่างไรก็ตาม การทำงานของพรรค ศม.และการสวนมติวิปฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ให้เสรีเอกสิทธิ์ ส.ส. ซึ่งคงจะไปเอาผิดอะไรไม่ได้ หากไม่มีหลักฐานหรือสิ่งที่ทำผิดนอกเหนือรัฐธรรมนูญ

ปชช.33%ไม่ปลื้มงาน6ด.‘รบ.ตุ๋’

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “6 เดือนนายกประยุทธ์ ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง” สำรวจระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -3 ธันวาคมที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษา และทุก

สาขาอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,278 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มาจากการเลือกตั้ง พบว่า ร้อยละ 8.92 มองทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก, ร้อยละ 30.13 ทำงานในตำแหน่ง

นายกฯ ได้ค่อนข้างดี เพราะดูแลจัดการบ้านเมืองได้ดี แก้ปัญหาความไม่สงบได้ ช่วยเหลือประชาชน, ร้อยละ 25.98 ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี และร้อยละ 33.72 ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะการบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คืบหน้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ และช่วยเหลือแต่พวกของตัวเอง ส่วนร้อยละ 1.25 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในยุคน ศสช. ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 พบว่า ประชาชนที่มองว่า นายกฯทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมาก มีสัดส่วนลดลง ขณะที่ประชาชนที่มองว่าทำงานได้ไม่ค่อยดี จนถึงระดับไม่ดีเลย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ประทับใจ‘หมอหนู’-ทรงศักดิ์โลกลิ้ม

ขณะเดียวกัน ประชาชน ร้อยละ 47.73 ยังสะท้อนการทำงานของ นายกฯ ด้วยว่า มีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน แต่ร้อยละ 47.34 ระบุนายกฯคิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเอง, ส่วนเรื่องการตัดสินใจ ร้อยละ 48.12 มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ ร้อยละ 46.12 ระบุ ไม่มีความกล้าตัดสินใจ, ส่วนเรื่องบุคลิก ร้อยละ 6.73 มองนายกฯมีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย โดยที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.36 มองว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร, และด้านการบริหารประเทศ ร้อยละ 61.19 มองว่าไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 51.49 ระบุ ไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ทั้งนี้ ความประทับใจต่อคณะรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มากที่สุด ร้อยละ 23.40 รองลงมา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 18.00, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 17.37 และนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 16.59 ส่วนที่ไม่ประทับใจ ที่สุด คือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ถึงร้อยละ 57.20 และคณะรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จักหรือโลกลิ้ม คือ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 11.12